

เรื่องเก่ามาเล่าใหม่

นำเสนอเมื่อ : 3 ส.ค. 2551

ไฟฟ้าช็อต ดายช่วยได้ครับ

ก่อนอื่นผมขอออกตัวนะครับทุกท่าน ว่าไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้เลิศเลอ มากมาย เพียงแต่อยากจะนำความรู้ที่พอมี และประสบการณ์มาแบ่งปันกันบ้างในฐานะที่เราอยู่โครมโพธิ์ อาศัยพระบารมีของพระองค์ท่าน ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมาตลอด มีคุณอนันต์ แต่มีโทษมหันต์ครับ ผมไปเรียนซ่อม วิทยุโทรทัศน์ เครื่องขยายเสียงและ..ๆ กับ **คุณครู ถาวร คำมณีจันทร์** คุณขอนแก่น ท่านเป็นช่างยุคแรก ๆ ของเมืองไทย เคยอยู่โรงเรียนแสงทองวิทยุโทรทัศน์ อ.เล็กทรอนนิคสุราษฎร์-รังสิต สุดท้ายกลับบ้านสร้างโรงเรียนสอนซ่อมโทรทัศน์ที่ อ.ชุมแพ ขอนแก่นโนน ท่านแนะนำเกี่ยวกับคนที่โดนไฟฟ้าช็อตตาย **ตายนะครับ** อยาปล่อยให้ไว้นานเกิน 1 ชั่วโมง และอย่าเพิ่งรีบส่งโรงพยาบาล ให้หาทางคลายประจุไฟฟ้าในตัวคนตายก่อน โดยหาแผ่นเหล็ก หรือสังกะสีมาวางคนที่โดนไฟฟ้าช็อตบนนั้น แล้วเทน้ำราด(อย่าให้น้ำเข้าจมูกนะครับ กระแสไฟที่อยู่ในตัวจะถูกคลายประจุลงดินครับ..เขาจะค่อย ๆ รู้สึกตัว หรือร้องลั่น ก็แล้วแต่ ฟันแล้วค่อยส่งโรงพยาบาล ผมเคยเจอมากับตัวเองครับ ฟันครับ ลิ้นร่าย ฟันทั้งลิ้นครับ สมัยก่อน นะครับ คนที่ถูกฟาลงข้าง ๆ ตัว (ไม่ถึง กะตัวใหม่เกรียมนะครับ)เขาไซ้ นำเหลาขาวที่ตีมันมาเป่า ก็ ยังฟันไต่หนีบประสาอะไรกับน้ำเป็นครู่ถึง แต่ถ่านำไปโรงพยาบาลทันที โดนปั๊มหัวใจทันที ตับแตกตายแน่นอนครับท่าน สาเหตุเพราะวูกระแสไฟฟ้าชาร์ตประจุอยู่เต็มตัว ฉะนั้นจึงให้คลายประจุก่อน จึงค่อยส่งโรงพยาบาลและขอแนะนำว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้ทำการต่อสายดินเอาที่เสนาเด็ ๆ หน่อยหาเหล็กแท่งมาตอกลงดินเหน้าให้ขึ้น ๆ คนไซ้ ก็ จะปลอดภัยครับสวนสาเหตุที่ เมื่อต่อสายดินแล้วทำไมไฟฟ้าไม่ช็อตนั้นตามหลักการแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวนำที่เป็นสื่อทุกชนิด มากน้อยแล้วแต่ความต้านทานของสื่อไฟฟ้าครับ ความต้านทานน้อย กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านมาก ความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้น้อย ขอให้ท่านสังเกตดูนะครับว่าเสาไฟฟ้าแรงต่ำจะมีสายต่อลงดินเป็นระยะ ๆ ไป นั่นก็เป็นกรุป้องกันในระดับหนึ่งครับ เรื่องของสายล่อฟ้าก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่ให้ฟาลงนะครับ แต่เป็นการล่อให้มันลงมา ลงมาที่ละน้อย ๆ ใจ มันจึงไม่ผ่าเพราะประจุไฟฟ้าไม่มากพอ ถ้าท่านไม่เชื่อ ในขณะที่ครีမ်ฟ้าครีမ်ฝนลงไปยืนไกล ๆ สายล่อฟ้าดูนะครับ จะมีกระแสไฟฟ้าทำให้เราชนลูกไก่แต่ไม่มีอันตรายขอจบตรงนี้นะครับ ความดี นี้ขอมอบแด่ **คุณครู ถาวร คำมณีจันทร์** ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ครับ...